



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ โทร. ๓๒๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๘/ว ๐๕๑๐

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เรียน ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ด้วยในวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในวันสิ่งแวดล้อมโลกจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

๑. การจัดนิทรรศการด้านพลังงาน การจัดงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลกให้โลกสวยด้วยมือเรา เพื่อให้ระลึกและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก

๒. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป รวมถึงการคัดแยกก่อนทิ้งเป็นขยะ เปลี่ยนสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ

๓. กิจกรรมการแยกขยะ ช่วยลดปริมาณขยะ เช่น การไม่ทิ้งเศษกระดาษลงในถังร่วมกับขยะอื่น ๆ เพราะจะทำให้กระดาษเปื้อนไขมันและเศษอาหาร จะทำให้ไม่สามารถนำไปผลิตใหม่อีกไม่ได้ ขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้ว ควรทำความสะอาดและแยกชนิดของแก้ว และแยกสีของแก้วด้วย หรือการนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบีบแบนก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซื้อเศษโลหะ ฯลฯ

๔. การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้ไปเวลานานอาจเกิดการชำรุด เพราะถ้ามีการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อให้เกิดความสิ้นเปลืองจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก รวมทั้งการบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยจัดกิจกรรมตามแนวทางข้างต้น มีการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า และขอให้จัดส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมส่งให้กองอาคารและสถานที่ เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

(นายประดอง ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

Dr.

(อาจารย์อภิชาติ สวนคำทอง